

Số: 361/BC-CĐSL

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả đối thoại giữa Lãnh nhà trường với học sinh các lớp liên kết tại Trung tâm GDTX các huyện học kỳ I, năm học 2024 - 2025

#### I. Kết quả tổ chức đối thoại tại Trung tâm GDTX các huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-CĐSL ngày 28/10/2024 của trường Cao đẳng Sơn La về việc phối hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, các lớp liên kết tại Trung tâm GDTX các huyện, học kỳ I, năm học 2024- 2025.

Trung tâm GDTX các huyện đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trung tâm với HSSV. Những kiến nghị, đề xuất của HSSV không thuộc thẩm quyền trả lời của Trung tâm GDTX được gửi về phòng Công tác HSSV tổng hợp, đề nghị các đơn vị liên quan giải đáp.

Phòng CTHSSV Báo cáo tổng hợp ý kiến từ các Trung tâm GDTX, những ý kiến trùng lặp chỉ tổng hợp 1 ý kiến đại diện gửi các đơn vị liên quan để trả lời bằng văn bản. Kết quả cụ thể như sau:

#### II. Kết quả tổng hợp các văn bản trả lời kiến nghị đề xuất của HSSV.

Có 8/8 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học sinh đã được phòng Công tác HSSV, Đào tạo, Trung tâm tuyển sinh – Hướng nghiệp và GTVL, Kế hoạch tài chính, trả lời, học sinh không có kiến nghị, đề xuất đối với các đơn vị khác. Nội dung kiến nghị, đề xuất của HSSV đã được các đơn vị trả lời cụ thể như sau:

##### 1. Phòng Công tác HSSV

**Ý kiến 1.** Học sinh lớp Trung cấp CTXH K60B-SC, Trung cấp CTXH K61-SC tại Trung tâm GDTX Sốp Cộp mong muốn được hỗ trợ thêm một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động phong trào: văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

**Ý kiến 2.** TTGDTX Bắc Yên, Quỳnh Nhai: Nhà trường cần tổ chức thêm các hoạt động phong trào để HSSV được tham gia giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực cá nhân. Nguồn kinh phí do trường Cao đẳng Sơn La cấp

**Trả lời ý kiến 1,2:** Trong năm học 2022- 2023; 2023 -2024 nhà trường

đã hỗ trợ và phối hợp tổ chức hoạt động TDTT đối với 02 trung tâm GDTX (Quỳnh Nhai, Bắc Yên). Năm học 2023-2024, nhà trường đã có chủ trương bố trí nguồn ngân sách để tổ chức các hoạt động TDTT đối với các TTGSTX các huyện có liên kết đào tạo với nhà trường. Cụ thể: Trong Quyết định số 1168/QĐ-CĐSL ngày 15/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng Sơn La có quy định: “ ....” Để thực hiện tốt công tác này, đề nghị Lãnh đạo TTGSTX các huyện chỉ đạo xây dựng; gửi chuyên kế hoạch tổ chức phong trào thể dục thể thao của Trung tâm cho trường CĐSL để nhà trường được biết và tổ chức phối hợp thực hiện.

## **2. Phòng Đào tạo.**

**Ý kiến 3.** Học sinh lớp Trung cấp CTXH K60B-SC kiến nghị được cấp phát bằng trung cấp, bằng điểm lớp trung cấp tại đơn vị liên kết sau khi có kết quả tốt nghiệp.

**Trả lời:** Nhà trường sẽ bố trí cán bộ vào cấp phát văn bằng và bằng điểm vào một thời điểm nhất định. Đề nghị Trung tâm Giáo dục thường xuyên có công văn đề nghị với nhà trường và phối hợp liên hệ, quản lý học sinh.

**Ý kiến 4.** Học sinh lớp nghề K61A-SC kiến nghị được học trực tiếp. Các em không học trực tuyến được vì đa số các em ko có mạng; hoặc mạng chập chờn; về nhà cuối tuần nhiều nhà học sinh không có sóng; điện thoại học sinh cấu hình thấp việc khai thác và làm bài tập trên nền tảng mạng gặp nhiều khó khăn. Giáo viên quản lý lớp nghề cũng khó trong việc theo dõi chuyên cần của học sinh

**Trả lời:** Thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/05/2022 Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số 18/ĐA-CĐSL ngày 12/05/2022 của nhà trường về Chuyển đổi số trong Trường Cao đẳng Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo các văn bản chỉ đạo điều hành của chính phủ, của tỉnh, cũng như xây dựng nhà trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, quá trình đào tạo của nhà trường cần được số hóa đưa lên môi trường số để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hướng mở, linh hoạt của người học. Các em học sinh có thể khắc phục bằng cách là học tập trung tại phòng học của các trung tâm để sóng ổn định hơn.

**Ý kiến 5.** TTGDTX Quỳnh Nhai, Bắc Yên: Nhà trường nên tăng các buổi học thực hành, trải nghiệm cho học viên để học viên có nhiều kỹ năng thực tiễn

hơn:

**Trả lời:** Nhà trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2023 và 2024 tăng số tiết thực hành trong chương trình đào tạo lên 70% khối lượng chương trình và các môn học đào tạo doanh nghiệp đảm bảo 30% khối lượng chương trình.

### **3. Trung tâm tuyển sinh HN&GTVL**

**Ý kiến 6.** TTGDTX Mai Sơn. Đề nghị thay đổi mã ngành đào tạo cho Trung Tâm GDTX Mai Sơn tập trung vào các ngành: Điện nước, tin học. Tăng chỉ tiêu tuyển sinh 140 chỉ tiêu/ năm; Đầu tư thiết bị dạy học tối thiểu để giảng dạy.

**Ý kiến 7.** TTGDTX Quỳnh Nhai: Nhà trường cần mở thêm các lớp trung cấp nghề mới cho Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai gắn với thực tế cuộc sống hơn (như Hàn, Điện tử điện lạnh, Du lịch, Nuôi trồng thủy sản, Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật chế biến món ăn...) để HSSV học xong dễ dàng tiếp cận hơn với công việc thực tế và phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm để học sinh có nhiều cơ hội nắm bắt và xin việc sau khi ra trường.

**Trả lời:**

**Ý kiến 6, 7:** Nhà trường ghi nhận các ý kiến đóng góp của học sinh các lớp tại Trung tâm GDTX các huyện. Việc mở rộng các mã ngành có công việc thực tế và phù hợp với điều kiện của địa phương là một nhu cầu cần thiết và thiết thực.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo Giấy phép hoạt động số 91/2023/GCNDK HĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Do đó việc tổ chức tuyển sinh các mã ngành, địa điểm đào tạo phải phù hợp theo Giấy phép hoạt động trên.

Do đó, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh mã ngành, địa điểm đào tạo phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu của người học, nhu cầu của địa phương.

### **4. Phòng Kế hoạch tài chính**

**Ý kiến 8.** Trước khi chi trả chế độ cho học sinh cần phối hợp với các Trung tâm GDTX rà soát đối tượng, gửi bảng tổng hợp chế độ sau chi trả để đối chiếu chế độ học sinh được hưởng để tránh sai sót hoặc chi trả thiếu chế độ cho học sinh..

**Trả lời:**

- Nhà trường đã có thông báo chi trả chế độ chính sách đối với HSSV gửi đến HSSV và các trung tâm GDTX và gửi danh sách cho giám đốc các trung

tâm qua Zalo cá nhân

### **III. Kết luận của lãnh đạo nhà trường**

1. Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm GDTX các huyện chỉ đạo GVCN chuyển nội dung trả lời các kiến nghị trên đến học sinh các lớp; thường xuyên cập nhật các ý kiến, kiến nghị của HSSV tại Trung tâm GDTX chuyển về Phòng Công tác HSSV để báo cáo lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La trả lời học sinh và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế (nếu có).

2. Yêu cầu Phòng Công tác HSSV thường xuyên phối hợp với Trung tâm GDTX các huyện để cập nhật những ý kiến, kiến nghị của HSSV báo cáo với lãnh đạo nhà trường và giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Phòng. Những ý kiến, kiến nghị thuộc cấp nào giải quyết thì Phòng Công tác HSSV trao đổi, phối hợp với cấp đó trả lời học sinh và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế (nếu có), báo cáo những vướng mắc trong quá trình giải quyết với lãnh đạo nhà trường để xử lý kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh tại Trung tâm GDTX các huyện, học kỳ I, năm học 2024- 2025./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám hiệu (C/đ);
- Các đơn vị trực thuộc (T/h);
- Trung tâm GDTX các huyện (P/h)
- GVCN và các lớp HSSV (T/h);
- Lưu: VT, CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Xuân Thắng**